



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 15 ธันวาคม 2560

เรื่อง	สื่อ
1. เกษตรฯ ปลื้มเกษตรกรนครพนม 996 รายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	สยามรัฐ
2. แนวคิด'ปาล์มคุณภาพ'เลี้ยงผลกระทบราคา	กรุงเทพธุรกิจ
3. คอลัมน์ เศรษฐกิจ: จับทางบ่งหนอง 'ยาง-ปาล์ม' เรือร้าง	มติชน
4. คอลัมน์ แวดวงรอบกรุง	ไทยรัฐ
5. พาณิชย์ผนึกเกษตรกรแก้ปัญหาพืช-ผลไม้	ไทยโพสต์
6. คอลัมน์ ข่าวสั้นเศรษฐกิจ: คืนพื้นที่	ไทยรัฐ
7. ท่าที ระวังตัว กรณี Richard Mille จาก "เพื่อไทย"	ข่าวสด
8. ตั้งวงแก้สินค้าเกษตร พณ.เชิญ'กฤษฎา'ร่วมบูรณาการ 'สมคิด'มอบนโยบาย20ธ.ค.นี้	โพสต์ทูเดย์
9. เกษตรนำทัพสหกรณ์แก้จน	โพสต์ทูเดย์
10. เอกชนหนุนเน็ตชายขอบ'แนะรัฐ'ทำยาวลดเหลื่อมล้ำ	มติชน
11. คอลัมน์ กระจก 8 หน้า: 3 รัฐมนตรีเกษตรฯได้उँงปีก "สมคิด"	ไทยรัฐ

\*\*\*\*\*



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ

หัวข้อ : เกษตรปาล์มเกษตรกรนครพนม996รายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์

วันที่ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 23602 หน้า : 8(ล่างขวา)

เกษตรปาล์มเกษตรกรนครพนม996รายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

## สร้างแบรนด์ข้าวอินทรีย์

**กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลื้มความสำเร็จแหล่งผลิตข้าวอินทรีย์ จังหวัดนครพนม ได้รับรองมาตรฐาน 996 ราย ครอบคลุมพื้นที่ปลูก 11,600 ไร่ พร้อมเดินหน้ารสร้างแบรนด์ เน้นการรวมกลุ่ม รุกการตลาดนำการผลิต**

กษ.: นายสรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 จังหวัดอุดรธานี (สศท.3) ได้ติดตามสถานการณ์การผลิตข้าวอินทรีย์ของจังหวัดนครพนม ปี 2560 พบว่า จังหวัดนครพนมมีเกษตรกรปลูกข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 996 ราย พื้นที่ปลูก 11,600 ไร่ ประมาณการผลผลิต 5,052 ตัน โดยเกษตรกรได้รับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประเทศไทย (มกษ.) มีจำนวน 133 ราย พื้นที่ปลูก 796.50 ไร่ และได้รับมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ ได้แก่ EU USDA JAS และ COR จำนวน 863 ราย พื้นที่ปลูก 10,864 ไร่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวมะลิแดง ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนให้เกษตรกรสร้างแบรนด์สินค้าข้าวอินทรีย์ รวมทั้งดึงกลไกการตลาดนำการผลิตมาใช้และย้ำความร่วมมือจากทุกภาคส่วนคือหัวใจสำคัญสู่การเป็นฐานการผลิตข้าวอินทรีย์มาตรฐานของประเทศ

**ด้าน ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)** กล่าวว่าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์จากวิสาหกิจชุมชนต่างๆ มากมาย อาทิ วิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวตำบลบ้านผึ้ง (แบรนด์ ข้าวสุข) วิสาหกิจชุมชนพึ่งตนเองบ้านหนองสะโน (แบรนด์ พญาหงส์) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร (แบรนด์ เพชรไพศาล) และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปข้าวบ้านผึ้งแดง (แบรนด์ ข้าวคุณแม่) นอกจากนี้ข้าวสารอินทรีย์บรรจุถุงยี่ห้อต่างๆ แล้ว จังหวัดนครพนมยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวอินทรีย์ด้วย เช่น จมูกข้าวผง ซีเรียลข้าว ข้าวเกรียบ น้ำข้าวไรซ์เบอร์รี่ แชมพูข้าวสบู่น้ำข้าวเครื่องสำอาง เซรั่มข้าวไรซ์เบอร์รี่โดยมีช่องทางการตลาดและ

การจัดจำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆ เช่น งานแสดงสินค้า ร้านค้าเพื่อสุขภาพ ร้านค้าประจำกลุ่มตลาดสีเขียวภายในจังหวัดตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตัวแทนจำหน่าย และสื่อออนไลน์ต่างๆ

เลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ทั้งนี้ จังหวัดนครพนมได้เปิดเผยถึงความสำเร็จในการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยยึดหลัก “ตลาดนำการผลิต” ผ่านความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้ง 7 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐบาล ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ศาสนา สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และประชาชน โดยเริ่มจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์รวมกลุ่มสร้างความเข้มแข็งและยกระดับจากเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้านสู่เกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐาน มีการสร้างแบรนด์สินค้าของตนเอง มีการเชื่อมโยงตลาดและสร้างเครือข่ายธุรกิจ และเน้นทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ดร.วิณะโรจน์กล่าวอีกว่า สำหรับแผนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะถัดไปของจังหวัดได้มีการกำหนดไว้ในแผนการพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 โดยเน้นยกระดับการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้การรับรองมาตรฐานมากยิ่งขึ้น เช่น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหวัดนครพนมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ และโครงการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดข้าวหอมมะลิแบบครบวงจร พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ผู้บริโภคตระหนัก รู้จัก และยอมรับผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิจังหวัดนครพนมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ปี 2560 จังหวัดนครพนมยังได้รับงบประมาณก่อสร้างโรงสีข้าวอินทรีย์ขนาด 80 ตัน พร้อมอุปกรณ์การตลาด สำหรับการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ตามแผนการพัฒนาจังหวัดปี 2561-2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง สศก. โดย สศท. 3 จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ของยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ต่อไป



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : แนวตัดปาล์มคุณภาพเลี้ยงผลกระทบบราคา

วันที่ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 10676 หน้า : 6(กลาง)

## แนวตัด‘ปาล์มคุณภาพ’เลี้ยงผลกระทบบราคา

**กรุงเทพฯ ๑๑ “สศก.” ระบุ ปี 60** ผลิตปาล์มได้ 13.5 ล้านตัน คาดปี 61 ผลิตได้ 14.7 ล้านตัน แนวเก็บเกี่ยวปาล์มคุณภาพ เลี้ยงผลกระทบบราคา

**นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่สำรวจภาคสนามร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น เกษตรกร สมาคมโรงสกัดน้ำมันปาล์ม และ GISTDA ในแหล่งผลิตปาล์มน้ำมันสำคัญ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จ.สุราษฎร์ธานี กระบี่ พะนัง และนครศรีธรรมราช ซึ่งมีเนื้อที่ปลูกรวมกันคิดเป็น 70% ของประเทศเมื่อเดือนพ.ย. ที่ผ่านมามีเพื่อทวนสอบข้อมูลให้เกิดความเชื่อมั่นและนำมาพยากรณ์ผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 พบว่า

ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันปี 2560 มีจำนวน 13.5 ล้านตัน และคาดว่าปี 2561 จะมีปริมาณผลผลิต 14.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 1.2 ล้านตัน หรือ 9% เนื่องจากเนื้อที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นในทุกภาคจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 2558 ที่เริ่มให้ผลได้ในปีนี้ ประกอบกับปริมาณน้ำฝนในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมามีปริมาณมากทำให้ออกดอกเกิดจั่นตัวเมียเพิ่มขึ้น ส่งผลให้จำนวนทะลายเพิ่มขึ้นรวมทั้งปริมาณน้ำฝนในปี 2560 มีมากเพียงพอต่อความต้องการของต้นปาล์มน้ำมัน อย่างไรก็ตามแนวโน้มผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือนธ.ค. 2560 และม.ค. 2561 จะเริ่มลดลง

อย่างไรก็ตาม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการตัดปาล์มคุณภาพเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำมัน เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะช่วยยกระดับรายได้ให้เกษตรกรได้ เนื่องจาก

อัตราการสกัดน้ำมันปาล์มทุกๆ 1% ที่เพิ่มขึ้นเกษตรกรจะได้ราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 0.30 บาท และการตัดปาล์มสุกที่มีความสมบูรณ์เต็มที่จะทำให้ให้น้ำหนักต่อทะลายปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นได้อีก 5-10 หรือ 150-280 กิโลกรัมต่อไร่

ดังนั้น เกษตรกรชาวสวนปาล์มควรวางแผนการเก็บเกี่ยวเฉพาะทะลายปาล์มคุณภาพ สังเกตจากทะลายปาล์มที่มีผลปาล์มสุก มีสีผลปาล์มสุกตรงตามพันธุ์ และมีผลปาล์มร่วงที่สุกตามธรรมชาติ 5-10 เมล็ดต่อทะลาย และเกษตรกร ต้องจ้างแรงงานเพื่อตัด ควรกำกับและควบคุมให้เฉพาะปาล์มน้ำมันคุณภาพเท่านั้น



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : เศรษฐกิจ: จับทางบ่งหนอง 'ยาง-ปาล์ม' เรือรั้ง ถึงคราววัดฝีมือทีม ศก.ประยุทธ์ 5

วันที่ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 1948 หน้า : 22(บน), 23



## เศรษฐกิจ

# จับทางบ่งหนอง 'ยาง-ปาล์ม' เรือรั้ง ถึงคราววัดฝีมือทีม ศก.ประยุทธ์ 5

**ร**าคาพืชผลเกษตรตกต่ำ เป็นปัญหาที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงซ้ำๆ ราวกับเป็นวาระประจำปี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ และที่กำลังเผชิญปัญหาอยู่ในขณะนี้ เป็นคราวของยางพาราและปาล์มน้ำมัน

ขณะนี้ราคายางจะผันผวนต่ำสุด 3 โล 100 บาทแล้ว แต่คนทำสวนยังต้องขายราคาต่ำกว่าต้นทุนหรือใกล้เคียงทุน โดยราคายางแผ่นดิบชั้น 3 ที่เกษตรกรขายได้ในสัปดาห์แรกเดือนธันวาคมนี้ อยู่ที่ 41.35 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 47.00 บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ราคาส่งออก (FOB) อยู่ที่ 52.75 บาทต่อกิโลกรัม

หากเทียบต้นทุนยางพารา นายธีรชัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) อ้างอิงข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ว่า ต้นทุนยางพาราแผ่นรมควัน ชั้น 3 อยู่ที่ 51.28 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งไม่รวมต้นทุนของที่ดิน แต่หากรวมต้นทุนที่ดินอยู่ที่ 63 บาทต่อกิโลกรัม

เมื่อยังอยู่ในภาวะขายขาดทุน จึงยังเป็นปัญหาปากท้องของคนทำสวน ทำให้ชาวสวนยางโดยตัวแทนของสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และสภาเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางแห่งประเทศไทย (สคยท.) รวม 20-30 คน ยื่น 3 ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปยางพาราไทยทั้งระบบแก่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่าน นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรฯ ทลิ่งมีการปรับคณะรัฐมนตรี "ประยุทธ์ 5" เรียบร้อยแล้ว

ส่วนข้อเสนอของชาวสวนยางใต้จะผ่าน! คงต้องลุ้นหลัง กยท. พิจารณา ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด)



กยท. เพื่อดูความเป็นไปได้ของข้อเสนอ ซึ่งกำหนดประชุมวันที่ 20 ธันวาคมนี้

และน่าจะได้อำนาจก่อนที่แกนนำของสมาคมเกษตรกรชาวสวนยาง 16 จังหวัดภาคใต้ และ สคยท. ชี้ให้เห็นไว้ว่า หากรัฐบาลไม่สามารถแก้ไขปัญหามาตามที่เราเรียกร้อง 2-3 ข้อหลัก ภายใน 30 วัน จะออกมาชุมนุมเคลื่อนไหวอีกครั้งที่กระทรวงเกษตรฯ หรือทำเนียบรัฐบาลต่อไป

**ล**ำหรับข้อเสนอ มีทั้งต้องการให้แก้ไข พ.ร.บ.การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 49(5) เพื่อให้ชาวสวนยางที่สมัครใจสามารถจ่ายเงินสมทบเข้าเงินค่าธรรมเนียมพิเศษในการส่งออกยางพารา (เงินเซส) เพื่อเป็นกองทุนสวัสดิการแก่ชาวสวนยางได้ เวลาเกิดวิกฤตราคายางพาราให้จ่ายเงินชดเชยแก่คน

กรีตยาง 3,000 บาทต่อคร้วเรือน จากเดิมต้องรอเกษตรกรเสียชีวิตก่อนถึงจ่ายเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทต่อคร้วเรือน

และต้องการให้ชาวสวนยางชายขอบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการยางพารา เช่น มีส่วนร่วมในคณะกรรมการระดับชาติ อย่าง กยท. และคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากภาครัฐ โดยชาวสวนยางชายขอบ มีมากกว่า 1 ล้านครัวเรือน หมายรวมถึงชาวสวนยางทั้งที่มีโฉนดและไม่มี และชาวสวนยางรายย่อย ที่มีไม่เกิน 10 ไร่ต่อครัวเรือน

อีกข้อเสนอ ได้แก่ ต้องการปฏิรูปเกษตรกรชาวสวนยาง สามารถพึ่งพาตัวเองได้พอเพียง และลดการช่วยเหลือจากภาครัฐ, ปฏิรูปสวนยาง ด้วยการเพิ่มพืชอื่นๆ เข้าในพื้นที่ปลูกยางเพื่อลดการพึ่งพาจากยางพาราเพียงอย่างเดียว, ปฏิรูปการผลิต และจัดการแปรรูปยาง ให้รายย่อยสามารถรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ชาวสวนยาง เพื่อให้สามารถรวบรวมแปรรูปยางสร้างมูลค่าเพิ่มและทำการตลาดได้

และปฏิรูปการตลาด ด้วยการให้รัฐเข้ามาสนับสนุนชาวสวนยางในการลดพื้นที่ปลูกยางพาราลง ด้วยการให้สิทธิประโยชน์ดึงดูดและส่งเสริมให้มีการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น

**ว**งในประเด็นเบื้องต้นไว้ว่า "รัฐบาลอาจจะรับฟัง แต่ยังไม่ได้สอดคล้องกับแนวทางเร่งด่วนของรัฐที่เน้นดูดซับผลผลิตออกจากตลาด ยังไม่ได้เน้นจ่ายเงินชดเชยหรือแสดงท่าทีแก้ไขกฎหมาย แต่มุ่งระยะยาว เรื่องส่งเสริมสร้างความยั่งยืนแก่ชาวสวน และสร้างมูลค่าเพิ่มดูจะเป็นไปได้มากที่สุด"



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์มติชน

หัวข้อ : เศรษฐกิจ: จับทางบ่งหนอง 'ยาง-ปาล์ม' เรือรั้ง ถึงคราววัดฝีมือทีม ศก.ประยุทธ์ 5

วันที่ : ศุกร์ 15 ธันวาคม 2560

ฉบับที่ : 1948 หน้า : 22(บน), 23

สอดคล้องกับหลังประชุมหารือ ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เรียกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการเกษตร ทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ผู้ว่าการ กยท. และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งหลายฝ่ายประเมินไว้แล้วว่า ผลหารือครั้งนี้คือ เร่งการทำงานด่วน ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมเร็วที่สุด โดยระยะสั้นประคองราคายางให้เหมาะสมและสมเหตุสมผล การซื้อขายยางด้วยราคาต่ำกว่าต้นทุนไม่ควรจะเกิดขึ้น และระยะยาวมุ่งส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทำให้หลังประชุม กระทรวงเกษตรฯ ออกมารับลูก 3 แนวทางในการแก้ปัญหาราคายาง ซึ่งบางส่วนเป็นแนวทางเดิมๆ

ตั้งแต่การขอให้ส่วนราชการเพิ่มการใช้ยางในประเทศเพิ่มขึ้น ใช้สร้างถนนจาก 3 หมื่นตัน เป็น 5-8 หมื่นตัน

ขอความร่วมมือเอกชนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) หรือสภาผู้ส่งออกให้เข้ามาช่วยรับซื้อยาง

หาก 2 แนวทางไม่พอดูดซับสต็อกยางได้ แล่นตัน ก็จะใช้แนวทาง 3 ให้ กยท. เข้าซื้อยางในตลาด ในราคาสูงกว่าต้นทุน ซึ่งต้องเกิดขึ้นใน 3-4 เดือนจากนี้

**อ** ปัญหาที่เป็นคู่ขนานกันคือ ปัญหาปาล์มน้ำมัน นายสมคิด ก็ใช้วิธีการเดียวกันคือต้องดูดซับส่วนเกินออกจากตลาด เพื่อให้สต็อกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) ที่ล้นถึง 5 แสนกว่าตัน เหลือ 3 แสนตัน ก็โยนหน้าที่ให้กระทรวงพาณิชย์ผลักดันส่งออก 1 แสนตัน ให้กระทรวง

พลังงาน 1 แสนตันนำไปผลิตไบโอดีเซล สูตรบี 7 รวมถึงให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) และบริษัท ปตท. ดูแลอีกส่วน

เรื่องปาล์มคงต้องลุ้นต่อปีหน้า ว่าแนวทางส่งออกน้ำมันปาล์มผ่านสำนักส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) จะได้แค่ไหน แม้เป้าต้องเห็นตัวเลขออเดอร์ในเดือนธันวาคม 8 หมื่นตัน และมกราคมปีหน้าอีก 7 หมื่นตัน เพื่อพยุงราคาปาล์มสด 3.80 บาทต่อกิโลกรัม จากที่ราคาตลาดเคลื่อนไหวแค่ 2.98-3.06 บาทต่อกิโลกรัม ทั้งหมดนี้เปรียบเสมือนการฉวยหนักรั่วๆ กันทุกปี เมื่อปัญหาทวีความรุนแรงก็จะมีมาตรการเร่งด่วนออกมาจับหน้าราคาลินค้าเกษตรตกต่ำพอประทั่งให้ปัญหาเบาบาง คล้ายยาลดไข้ แต่ไม่รักษาให้หายขาด

ต้องยอมรับว่าการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนถึง "ระบบโครงสร้าง" นี้ ถ้าพึ่งเพียงกำลังของรัฐบาลฝ่ายเดียวคงไม่สำเร็จ แต่ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมถึงเกษตรกร และขึ้นกับหลายปัจจัยทั้งที่ควบคุมได้และไม่ได้ เช่น ราคาของตลาดโลก ผลผลิต (ซีพีพลาเย) และความต้องการตลาด (ดีมานด์) อย่างไรก็ดี การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์ราคาและปริมาณผลผลิตที่แม่นยำ เป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อดูแลปากท้องของเกษตรกรให้ยั่งยืน

ที่ผ่านมา ทั้งปาล์มน้ำมันและยางพารา ล้วนมี "แผนยุทธศาสตร์" กำกับฉบับแล้วฉบับเล่า แต่ก็เหมือนยาลดไข้ ไม่หายขาด แอวมเป็นแผลหนองเรือรั้ง จึงเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาล "ประยุทธ์ 5" ในกรอบเวลา 1 ปีตามโรดแมปเลือกตั้งในปีหน้า!! ●

## แวดวง รอบกรุง

แวดวงรอบกรุง ประจำวันที่ 15 ธันวาคม.....●เห็นไร่ไร่แล้วว่  
ปี 2561 อาจจะไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น เนื่องจากกฎหมายพรรคการเมือง  
ยังมีปัญหาและไม่เอื้ออำนวยต่อ พรรคการเมืองทั้งเก่าและใหม่ เหมือนผูกปม  
การเมืองไม่ให้ปลดล็อกเร็วขึ้น...ไม่รีบแก้ไข จะกลายเป็น “ระเบิดเวลา”  
และ “คลื่นใต้น้ำ” ที่คาดไม่ถึง.....●ตั้งนั้นช่วงนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์-  
โอชา นายกรัฐมนตรี คงต้องใช้ความสุ่มมากยิ่งขึ้น เพราะจะเจอกระแส  
ขั้วยุให้เสียอารมณ์ได้ง่ายเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง... “ฤกษ์ฤทธิ”  
ก็ได้แต่เตือน.....●ส่วนอีกคน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม แค่ปาดเหงื่อก็เป็นเรื่องครึกโครม ถูก  
ตั้งคำถามว่า นาฬิกาและแหวนเพชรท่านได้แต่ใดมา...ประกาศน  
ชอกแซก “ฤกษ์ฤทธิ” สืบเสาะมาได้ว่า แหวนของเพื่อนรัก พล.อ.  
ประวิตร ที่เสียชีวิตไปแล้ว ราคาตอนที่ซื้อ 2 ล้านเศษ และรุ่นนี้ระบุชื่อ  
คนซื้อด้วย ลูกเพื่อนรัก เห็นว่านาฬิกานี้ควรมอบให้ พล.อ.ประวิตร  
เพื่อนรักพ่อ จึงนำไปมอบให้เมื่อเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ส่วน แหวนนั้น  
เป็นแหวนมรดกตกทอด...อยู่ที่ว่าถึงเวลาแจ้งบัญชีทรัพย์สินหรือยังเท่านั้นเอง  
.....●ด้าน กฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เดินหน้าจี๋ ชรก.  
แก้ปัญหาหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และ ปลุกพืชเศรษฐกิจทดแทน  
คงเหนื่อยหน่อย เพราะ กระทรวงนี้ ก็มากด้วยผลประโยชน์เช่นกัน.....●ไม่  
รู้จะดันทุรัง หรือ กทม. ไม่มีปัญหาเปลี่ยนชื่อถนนและซอยบริเวณ ถนน  
สุทธิสารวินิจฉัย และ ซอยอินทามระ ทั้ง 59 ซอย ตาม คำพิพากษาของ  
ศาลปกครองสูงสุด ถึงได้ออกสำรวจความคิดเห็นจากคนในเขตดินแดง  
และเขตพญาไท...ว่ากันตามเป็นจริง ไม่มีใครอยากเปลี่ยนหรอก เพราะ  
ไม่ต้องการให้ยุ่งยากต้องเปลี่ยนเอกสารหลักฐานกันใหม่ แต่ เรื่องที่ต้องทำ

ก็ต้องทำเลี่ยงไม่ได้.....●วันนี้ 08.30 น. นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์  
เลขาธิการ อย. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความ  
คิดเห็นของ ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์อาหารเสริม เพื่อรองรับการดำเนินการ  
ปรับกฎระเบียบ ตามความตกลงอาเซียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม  
จัดโดย อย. ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น...เรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้อง  
สร้างความเชื่อถือใน อย.ไทย ด้วย.....●ย้ายกันมาแล้วว่า พล.ต.อ.อัศวิน  
ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม.ประกาศห้ามไม่ให้มีการ จุดพลุ ปลอ่ยบั้งไฟ  
พลุ ตะไล โคมลอย โคมกวน หรือวัตถุอื่นใดในช่วงเทศกาลปีใหม่มตาม  
นโยบายรัฐบาล...รับทราบกันด้วย.....●ขณะที่ พล.ต.อ.จักรทิพย์  
ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่ง กวาดล้างอาชญากรรม ช่วง เทศกาลคริสต์มาส  
ถึงปีใหม่ และ 7 วันอันตราย ประสานกันทั้ง ตำรวจ ทหาร และ  
ฝ่ายปกครอง ประชาชนอุ่นใจ...แต่ไม่รู้จะมี โครงการ “ฝากบ้านไว้กับ  
ตำรวจ” อีกหรือไม่.....●ข่าวทั่วไป, 16 ธ.ค. 09.00 น. อนันต์ นิลมา-  
นนท์ และ พะเยาว์ พวงพระนาม อุปสมบทบุตรชาย โกด์-กฤษดิน  
นิลมานนท์ ที่วัดบางไผ่ พระอารามหลวง ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง  
จ.นนทบุรี.....●11.00 น. วันนิตติ ศรีไกรวิน, ดร.อัศวิน อิงคะกุล,  
และ สุพัตร์ จารุสร นัด เพื่อนร่วมรุ่นอัสสัมชัญ พบปะสังสรรค์ AC-05  
ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น.....●

### ฤกษ์ฤทธิ

# พาณิชย์ผนึกเกษตรแก้ปัญหาพืช-ผลไม้

สนามบินน้ำ • “สนธิรัตน์” นัดหารือรัฐมนตรีเกษตร 22 ธ.ค.นี้ วางแผนร่วมกันแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรแบบครบวงจร พาณิชย์ คาดสต็อกน้ำมันปาล์มดิบกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงต้นปี 61

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า วันที่ 22 ธ.ค.2560 จะเชิญนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาหารือเพื่อร่วมกันในการทำงานแก้ไขปัญหาลินค้าเกษตรแบบครบ

วงจรเป็นครั้งแรก โดยจะเน้นการประสานความร่วมมือตั้งแต่การเพาะปลูก การพัฒนาพันธุ์ การผลิต การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเน้นสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และผลไม้ เป็นต้น

“ปัจจุบันนี้ทั้ง 2 หน่วยงานมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ โดยกระทรวงพาณิชย์มีพาณิชย์จังหวัด ขณะที่กระทรวงเกษตรฯ

มีเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และมีความใกล้ชิดเกษตรกร มีข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเกษตรอยู่ในมืออยู่แล้ว ซึ่งผมได้หารือกับรัฐมนตรีเกษตร เพื่อมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการนัดประชุมร่วมดังกล่าว” นายสนธิรัตน์กล่าว

ด้าน นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ภายในต้นปี 2561 คาดว่าสถานการณ์น้ำมันปาล์มจะคลี่คลาย โดยราคาผลปาล์มน่าจะปรับตัวสูงขึ้น หลังจากที่กระทรวง

พาณิชย์ได้ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มที่มีสูงถึง 5.19 แสนตัน ซึ่งมีในสต็อกมากเกินกว่าระดับปกติที่ 2-3 แสนตัน โดยขณะนี้ผู้ส่งออกได้รายงานแผนการส่งออกน้ำมันปาล์มว่าในช่วงเดือน ธ.ค.2560-ม.ค.2561 จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 1.3 แสนตัน และในเดือน ก.พ.อีก 7 หมื่นตัน รวมเป็น 2 แสนตัน ตามเป้าหมายการผลักดันส่งออก ขณะที่กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมมือที่จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มออกจากสต็อก.



**คืบพื้นที่:** นายวิวัฒน์  
ศิลป์กำธร รมช.เกษตร  
และสหกรณ์เผยว่าเตรียม  
เรียก 10 หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล เพื่อ

บูรณาแผนงานร่วมกัน ให้เสร็จสิ้นภายในเดือน นอกจากนี้เตรียมเดินหน้า  
มาตรการบริหารจัดการพื้นที่ 3 ลุ่มน้ำ ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสักชลสิทธิ์,  
พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยโสมง, ลุ่มน้ำจังหวัดน่าน เพื่อคืบพื้นที่ป่าต้นน้ำต่อไป.



## ท่าที ระวีงต์ว กรณี Richard Mille จาก "เพื่อไทย"



ขณะที่กระแสฟาดกระหน่ำเข้าใส่หน้าพิภพหฐ ริชาร์ด มิลล์ ดังอย่างอีกทีก็กรึกโครม มีความเสียวอย่างเป็นพิเศษ จากพรรคเพื่อไทย

แม้จะมีบางคนออกมา แต่ส่วนใหญ่ยังเงียบ ความคิดคึกคักหนักแน่น ไปปรากฏผ่านพรรคประชาธิปไตย และบางส่วนอันเคยเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและกปปส.มากกว่า

เหมือนกับพรรคเพื่อไทยจะอ่านเกมออก หากจับ "กระแส" เล่นงาน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ตั้งแต่เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนหลังการขึ้นโบล่าออกของ พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล เป็นต้นมา ก็คงจะมองเห็นเงื่อนงำ เงื่อนงำ สลับซับซ้อนในทางการเมือง

การขยายประเด็นจากความขัดแย้งภายในกระทรวง แรงงานให้กลายเป็นเรื่องของรัฐมนตรีที่มีพื้นฐานมาจาก "ทหาร" คำนึงไปอย่างคึกคัก

เบื้องต้นเหมือนกับเน้นกระทรวง "เศรษฐกิจ" เห็นได้จากการเอ่ยถึงชื่อของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนั้นก็เลพลาดพาดไปยังกระทรวงพลังงาน

แต่แล้ว "หวย" กลับเน้นหนักไปยัง 3 นายทหาร 1 เป็น พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 เป็น พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา กระทรวงมหาดไทย

และ 1 เป็น พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

ก็จะมีการระดมพล.อ.ระดับ "บิ๊กเนม" ออกมา แต่ภายในสนามเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นเป็นลำดับว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ต่างหากที่เป็นเป้าหมายอย่างจริงจัง

มีการรื้อฟื้นกรณีอื้อฉาว "อโลซา ฮาวาย" ขึ้น มีการอุปมาโดยหยิบยกเอา "ตัวอับเฉา" ที่ติดกับสำเภาจากเมืองจีนในเชิงอุปไมยว่าการดำรงอยู่ของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่แตกต่างไปจากตัวอับเฉาจากเมืองชัวเถา ความหมายโดยตรงตัว ก็คือ เป็น "ตัวล่อง" กลยุทธ์ในการเน้นหนักก็คือ การพยายามแยก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ออกจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นการชู "ประยุทธ์" แต่ตี "ประวิตร"

มีในห้วงแห่งการปรับกรม. "ประยุทธ์ 5" ความพยายามนี้จะไม่ประสบผลสำเร็จ แต่หลังการปรับและในระหว่างรอตถ่ายภาพหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล กรณีของ ริชาร์ด มิลล์ ก็กลายเป็นประเด็น "ร้อน" ร้อนและสร้างความคึกคักให้กับแผนเดิมที่กำหนดควางเอาไว้ในห้วงเดือนพฤศจิกายนและต่อเนื่องมายังเดือน ธันวาคม

เป็นความคึกคักที่พรรคเพื่อไทยอยู่ในลักษณะ เต็มอง

## ตั้งวงถกสินค้าเกษตร

โพสต์ทูเดย์ - “สนธิรัตน์” นัด รว.เกษตรฯ 22 ธ.ค.นี้ วางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ด้าน “สมคิด” เตรียมมอบนโยบายพาณิชย์ 20 ธ.ค.

A5

## ตั้งวงแก้สินค้าเกษตร

## พณ.เชิญ'กฤษฎา'ร่วมบูรณาการ 'สมคิด'มอบนโยบาย20ธ.ค.นี้

โพสต์ทูเดย์ - “สนธิรัตน์” นัด รว.เกษตรฯ 22 ธ.ค.นี้ วางแผนแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ด้าน “สมคิด” เตรียมมอบนโยบายพาณิชย์ 20 ธ.ค.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ธ.ค. 2560 จะเชิญ นายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรและสหกรณ์ มาหารือเพื่อร่วมกันบูรณาการการทำงานแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรแบบครบวงจรเป็นครั้งแรก โดยจะเน้นการประสานความร่วมมือตั้งแต่การเพาะปลูก การพัฒนาพันธุ์ การผลิต การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพสินค้า และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งสินค้าเกษตรสำคัญที่ต้องดูแล เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์ม น้ำมัน มันสำปะหลัง ข้าวโพด และผลไม้ เป็นต้น

“ปัจจุบันทั้งสองหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ โดยกระทรวงพาณิชย์มีพาณิชย์จังหวัด ขณะที่กระทรวงเกษตรมีเกษตรจังหวัด สหกรณ์จังหวัด และมีความใกล้ชิดเกษตรกร มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรอยู่ในมืออยู่แล้ว ซึ่งจะหารือกับ รว.เกษตรฯ เพื่อมาบูรณาการการทำงานร่วมกัน ป้องกันปัญหาต่างคนต่างแก้ และเป็นสาเหตุให้การแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรไม่ได้ผล จึงเป็นที่มา

ของการนัดประชุมร่วมดังกล่าว” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์มั่นใจว่าเมื่อมีการร่วมมือกันทำงานระหว่างทั้งสองหน่วยงาน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ เป็นหน่วยงานด้านการผลิตและกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานด้านการตลาด จะสามารถผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรปรับตัวดีขึ้น ไม่มีปัญหาด้านราคาตกต่ำ และทำให้เกษตรกรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในวันที่ 20 ธ.ค. 2560 นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางมายังกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามการทำงานและมอบนโยบายการทำงาน โดยกระทรวงอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลที่จะนำเสนอต่อนายสมคิด โดยเฉพาะแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก แผนการช่วยเหลือค่าครองชีพ และแผนการผลักดันการส่งออกปี 2561

รายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์แจ้งว่าราคาผลปาล์มสด หรือปาล์มทะเลาะขณะนี้ยังลดลงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดราคาซื้อขายปาล์มทะเลาะบางจังหวัด ณ ลานเทหรือจุดรวบรวมเพื่อนำไปขายต่อให้โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มดิบ เช่น จ.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง และนครศรีธรรมราช เฉลี่ย 2.70-2.90 บาท/กิโลกรัม (กก.)

สำหรับราคาขายลานเทเป็นราคาซื้อขายจริงที่เกษตรกรส่วนใหญ่ขายได้ เพราะชาวสวนปาล์มส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย ไม่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่บรรทุกผลผลิตไปขายหน้าโรงงาน จึงนิยมขายให้กับลานเทที่กระจายอยู่ทั่วไปเป็นจำนวนมาก แต่เมื่อลานเทรวบรวมผลผลิตจากเกษตรกรนำไปขายที่โรงงานแล้ว โรงงานจะเพิ่มค่าขนส่งให้อีกประมาณ กก.ละ 30 สตางค์ ทำให้ราคารับซื้อ ณ หน้าโรงงานเฉลี่ยอยู่ที่ กก.ละ 3-3.30 บาท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า สถานการณ์ปาล์มน้ำมันจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในต้นปี 2561 โดยราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขายได้น่าจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากที่กระทรวงพาณิชย์ได้ ดำเนินมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำมันปาล์มที่มีสูงถึง 5.19 แสนตัน ซึ่งมีในสต็อกมากเกินระดับปกติที่ 2-3 แสนตัน โดยขณะนี้ทางผู้ส่งออกได้รายงานแผนการส่งออกน้ำมันปาล์มว่าในช่วงเดือน ธ.ค. 2560-ม.ค. 2561 จะส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้ประมาณ 1.3 แสนตัน และในเดือน ก.พ. อีก 7 หมื่นตัน รวมเป็น 2 แสนตัน ตามเป้าหมายการผลักดันส่งออก

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานยังได้ร่วมมือ

ที่จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มออกจากสต็อก โดยรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบเพื่อผลิตไบโอดีเซล 1 แสนตัน และเร่งเพิ่มกำลังการผลิตไบโอดีเซลให้เต็มศักยภาพที่จะช่วยดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากสต็อกได้อีก 5 หมื่นตัน ซึ่งทั้งสองมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะผลักดันราคาให้ผลปาล์มดิบที่เกษตรกรขายได้มีราคาสูงขึ้น

นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรณีที่กลุ่มเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังให้รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำนั้น ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังแก้ไขปัญหาปาล์มน้ำมันล้นสต็อกอยู่ โดยได้เร่งรัดผลักดันการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ ซึ่งจะสนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวก การส่งออก เช่น การขนส่งน้ำมันปาล์ม และเรือในการส่งออก และให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือกับเกษตรกรและโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม กำหนดแนวทางการช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่ดีขึ้น เน้นการผลิตปาล์มคุณภาพ

ปัจจุบันราคาผลปาล์มทะเลาเปอร์เซ็นต์น้ำมัน 18% อยู่ที่ 3.2-3.3 บาท/กก. และน้ำมันปาล์มดิบ 19 บาท/กก. ปรับตัวลดลงมาก เนื่องจากผลผลิตผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้น ■

## นำทัพสหกรณ์แก้จน

โพสต์ทูเดย์ - รมช.เกษตรฯ มอบนโยบาย นำสหกรณ์การเกษตรแก้ปัญหาความยากจน เบื้องต้นคัด 1,400 แห่งทั่วประเทศ เร่งแก้ปัญหาตามนโยบายรัฐบาล

A3



# เกษตรนำทัพสหกรณ์แก้จน

โพสต์ทูเดย์ - รมช.เกษตรฯ สั่งบูรณาการการทำงานกระทรวง พร้อมนำสหกรณ์ 1,400 แห่ง แก้จนตามนโยบายรัฐ

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยในการให้นโยบายกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่า ได้ให้หน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯ บูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้กองแผนงานทุกกรมมาวางแผนร่วมกันลดความซ้ำซ้อนในงาน มีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกัน ส่วนหนึ่งเพื่อสร้างหนี้ให้กับเกษตรกร 3.9 ล้านคนทั่วประเทศ



วิวัฒน์ ศัลยกำธร

ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามแนวทาง 4 ที่ คือ ทาร์เก็ตกรุ๊ป หรือกลุ่มเป้าหมาย ทาร์เก็ตเอเรีย หรือพื้นที่ที่จะดำเนินการทโหม่ง เวลาในการทำงานและเทคโนโลยี โดยในระยะเร่งด่วนจะทำได้ 3 พื้นที่ลุ่มน้ำ คือ ลุ่มน้ำป่าสัก ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำห้วยโลม่ง โดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ไปดูว่าในพื้นที่เหล่านี้จะดูแลและพัฒนาเกษตรกรอย่างไร

“นอกจากนี้ให้ไปดูว่าจะทำอะไร เพื่อจูงใจให้สมาชิกสหกรณ์ 11.4 ล้านคนมาใช้การค้าออนไลน์ เพราะที่ผ่านมามีปัญหาเคยสนใจมาทำฐานการค้าในไทยแต่ติดขัดกฎหมายต้องย้ายไปมาเลเซียทำให้เสียโอกาสในรายได้จำนวนมาก” นายวิวัฒน์ กล่าว

นายพิเชษฐ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า กรมจะไปตรวจสอบว่ามีสหกรณ์กี่แห่งใน 3 พื้นที่ที่เข้าไปส่งเสริมหรือปรับปรุงให้มีศักยภาพในการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพ

“ขณะนี้กรมได้เตรียมสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาความยากจน ตามคำสั่งของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ไว้จำนวน 1,490 แห่ง ที่มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาเอสเอ็มอีด้านการเกษตรในกลุ่มสินค้าเกษตรหลัก ทั้งข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง เป็นต้น” นายพิเชษฐ กล่าว

ปัจจุบัน กรมมีสหกรณ์ที่มีศักยภาพในการดำเนินการ 3,000 กว่าแห่ง แต่พร้อมร่วมงานขับเคลื่อนแก้จนประมาณพันกว่าแห่งครอบคลุมสินค้าเกษตรสำคัญ แยกเป็น 1.สหกรณ์ที่มีความพร้อมที่จะแปรรูปทั้งทุนเครื่องมือมีตัวสินค้า มีตลาดรองรับประมาณ 700 แห่ง 2.มีสินค้าแต่ไม่มีสหกรณ์รองรับแปรรูป 410 แห่ง ซึ่งหากจะยกระดับต้องพัฒนาและส่ง

เสริมเครื่องจักรและพัฒนามาตรฐาน และ 3.สหกรณ์ที่มีเครื่องมือในการแปรรูปแต่ไม่มีสินค้า 125 แห่ง

นายลักษณ์ วจนานวัช รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะเสนอมาตรการแก้ไขราคาขายพาราตกต่ำต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 19 ธ.ค.นี้ ตามมาตรการที่เสนอไปแล้ว โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้ยางพาราในภาคราชการที่จะเสนอได้ประมาณ 1.7 แสนตัน และในส่วนของการทำงานชั้นพาราชอยล์ ซีเมนต์ หรือถนนชั้นกลาง ที่ใช้ยางมากถึง 30% ผิวถนนใช้ยาง 5% จะทำให้ดึงปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มขึ้นจาก 14% เป็น 20% ต่อปี คาดว่าในการประชุมคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) เมื่อรับทราบแล้วจะเสนอ ครม.ได้ทันที

นอกจากนี้ การช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดปริมาณผลผลิตนั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเร่งขับเคลื่อนมาตรการในการส่งเสริมเกษตรกรลดพื้นที่ปลูก ส่งเสริมปลูกพืชเสริมพืชแซม จะช่วยไร่ละประมาณ 4,000 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ ■

## เอกชนหนุน 'เน็ตชายขอบ' หนุนรัฐทำยาวลดเหลื่อมล้ำ

'สมคิด' ติวเข้มเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว  
รับปีท่องเที่ยววิถีไทย 2018 เอกชนหนุน  
เน็ตชายขอบ หนุนทำยาว ชวนนาชัชยนาท  
เชือรัฐชดเชยไร่ละ 2 พัน (อ่านต่อหน้า 9)

### ต่อจากหน้า 1

### เน็ตชายขอบ

#### 'สมคิด' ติวเข้มเจ้าหน้าที่ดูแลนักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งสำคัญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม ภายในงานมีนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้ช่วย ผบ.ตร. พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี ผบช.ทท. และ พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ หักพาล รอง ผบช.ทท. พร้อมตำรวจท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 2,000 คนให้การต้อนรับ

#### ไทยพินรายได้ท่องเที่ยวที่3โลก

นายสมคิดกล่าวว่า อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญยิ่งต่อประเทศไทย สร้างรายได้ให้กับประเทศไทยถึง 2.51 ล้านล้านบาทในปี 2559 หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 17.6 ของจีดีพีประเทศ นอกจากนี้สถิติการท่องเที่ยวทั่วโลกขององค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (World Tourism Organization) ประจำปี 2016-2017 พบว่าประเทศไทยสามารถทำรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก และยังติดอันดับ 9 ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุดในโลก รัฐบาลจึงให้ความสำคัญ

ในการพัฒนาอุตสาหกรรมด้านท่องเที่ยวในมิติต่างๆ เป็นอย่างยิ่ง ทั้งการเพิ่มศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวก การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว และการคมนาคมขนส่งเพื่อให้เข้าถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้อย่างสะดวก การยกระดับการให้บริการต่างๆ การสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และสนองนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างศักยภาพของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทุกด้านให้มีประสิทธิภาพ

#### ซูปีท่องเที่ยววิถีไทย2018

นายสมคิดกล่าวว่า การยกระดับให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นประเทศชั้นนำด้านการท่องเที่ยวจำเป็นต้องพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ภาคประชาชนถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง การจัดโครงการอบรมอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยวในแหล่งสำคัญ จะเป็นแรงขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพของการเป็นเจ้าบ้านที่ดีร่วมกัน รวมทั้งถือเป็นการสร้างบทบาทหน้าที่การให้บริการและดูแลนักท่องเที่ยวที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ อันเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน หรือเมซิงไทยแลนด์ ทัวริซึม เยียร์ 2018 (Amazing Thailand Tourism Year 2018) อย่างไรก็ตาม โครงการดังกล่าวถือว่าเป็นประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่นักท่องเที่ยวขึ้น อาสาสมัครที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนภารกิจช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลัก สร้างสรรค์พลังไทย ท่อง

เที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน

#### ตำรวจท่องเที่ยวยันพร้อมดูแล

พล.ต.ต.สุรเชษฐ์กล่าวว่า กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีภารกิจในการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนให้บริการนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และเล็งเห็นความสำคัญของอาสาสมัครช่วยเหลือนักท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและให้บริการนักท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย รวมทั้งฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้เติบโตและยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ทั้งนี้ในแง่ของความพร้อมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวมีกำลังพลที่สามารถดูแลนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาให้บริการที่ดี และพร้อมดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งในด้านภาษาตำรวจท่องเที่ยวและอาสาสมัครสามารถตอบโต้ภาษาได้ 7 ภาษา มีล่ามแปลในการอำนวยความสะดวก อย่างไรก็ตาม ตำรวจท่องเที่ยวพร้อมปกป้องดูแลนักท่องเที่ยว ให้ท่องเที่ยวทั่วไทย ปลอดภัย และมีความสุขในทุกการเดินทางที่อยู่ในประเทศไทย เปรียบเสมือนเพื่อนคนแรกที่อยู่เคียงข้าง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่านักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นความพึงพอใจกับการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกและให้บริการมากขึ้นและกลับมาท่องเที่ยวอีก หากนักท่องเที่ยวสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียน ทางตำรวจท่องเที่ยวได้เปิดช่องทางสื่อสารหลายช่องทาง สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว เบอร์ 1155 เฟซบุ๊กเพจตำรวจท่องเที่ยว "Tourist Police Bureau กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว" และ <http://www.touristpolice.go.th> ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

#### 'สมคิด' ตรวจงานพล.20ธ.ค.

ที่กระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (พล.) กล่าวภายหลังปล่อยรถเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ภายใต "โครงการรถไฟเคลื่อนที่สู่ชุมชน : Mobile Unit" ว่า ในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จะมาตรวจเยี่ยมและติดตามงานที่เคมอมบหมาย รวมถึงมอบนโยบายแก่กระทรวงพาณิชย์ โดยเฉพาะงานที่เน้นให้ความสำคัญกับแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ตามนโยบายรัฐบาล นางนันทวัลย์กล่าวว่า โครงการรถไฟ

เคลื่อนที่สู่ชุมชน : Mobile Unit เป็นการจัดรถเคลื่อนที่บรรทุกสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูกลงกว่าท้องตลาด 30-45% ไปตามพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งสถานการณ์คลี่คลายแล้ว และพื้นที่ชุมชนทั้งในส่วนภูมิภาคและกรุงเทพฯ ซึ่งสินค้าที่นำไปจำหน่าย อาทิ ข้าวสารหอมมะลิ (บรรจุ 5 กิโลกรัม/ถุง) ราคาปกติ 185 บาท เหลือ 105 บาท น้ำตาลทรายปกติ 23.50 บาท/กิโลกรัม เหลือ 16 บาท น้ำมันพืชขวด 1 ลิตร ราคาปกติ 40 บาท ลดเหลือ 22 บาท ไข่ไก่ (เบอร์ 2) แพงละ 30 ฟอง ราคาปกติ 90 บาท ลดเหลือ 50 บาท

## ปล่อยธงฟ้าโมบายลดค่าครองชีพ

สำหรับพื้นที่รถโมบายธงฟ้าให้บริการในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง จำนวน 13 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ พิจิตร อุทัยธานี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ชัยนาท มหาสารคาม กาฬสินธุ์ เลย ตาก นนทบุรี นครปฐม และสมุทรปราการ รวม 69 จุด เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนถึง ธันวาคม 2560 ส่วนพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวม 450 จุด เริ่มวันที่ 14-28 ธันวาคม ส่วนพื้นที่ภาคใต้ 11 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง ตรัง สุราษฎร์ธานี ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดโมบายธงฟ้าหลังน้ำลด

“คาดโครงการนี้จะสามารถช่วยเหลือลดค่าครองชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยภายหลังน้ำลดและผู้มีรายได้น้อยในแหล่งชุมชนทั่วประเทศ ประมาณ 60,000 ครัวเรือน และจะสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ 30 ล้านบาท” นางนันทวัลย์กล่าวว่า

นางนันทวัลย์กล่าวว่า ส่วนโครงการที่ร่วมกับห้างและผู้ผลิตจำหน่ายสินค้าลดราคา 20-80% ในชื่อโครงการ รวมใจ เพิ่มสุข ซุปเปอร์ลดรับปีใหม่ เริ่มวันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม 2561 ว่ายังต้องรอดูสถานการณ์การจับจ่ายก่อน โดยภาพรวมของสัปดาห์แรกว่าเป็นอย่างไรและคึกคักแค่ไหน

## แคมเปญรวมใจลดวันแรกเนือย

นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวถึงโครงการ “รวมใจ..เพิ่มสุข..ซูปเปอร์..ลดรับปีใหม่” ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ถึง 4 มกราคม

2561 สินค้าลดราคาทุกห้าง 20-80% คาดรวม 22 วันของงานลดราคาจะเงินสะพัด 35,000 ล้านบาทนั้น พบว่าวันที่ 14 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันแรกของโครงการยังไม่ชัดเจน เชื่อว่าบรรยากาศการจับจ่ายและความคึกคักต้องรอดูสัปดาห์แรกผ่านก่อนว่าเป็นอย่างไร แต่เชื่อว่าเงินสะพัดถึง 3.5 หมื่นล้านบาทแน่นอน เชื่อว่าปีนี้การจับจ่ายใช้สอยจะคึกคักกว่าปีที่ผ่านมา และคึกคักตั้งแต่ปลายปีถึงต้นปี เพราะเป็นช่วงเทศกาลและอารมณ์จับจ่ายใช้สอย และมีกำลังซื้อจากโบนัสเข้ามาเสริมด้วย แม้เพิ่งผ่านโครงการมาตรการช่วยเหลือชาติ แต่การลดครั้งใหญ่ทุกห้างส่วนใหญ่จะเข้าถึงกลุ่มคนชั้นกลางให้มีกำลังซื้อรับปีใหม่

## เอกชนหนุนให้คนจนใช้เน็ตฟรี

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติเห็นชอบแนวทางการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อบริการอินเทอร์เน็ตให้กับผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของการดำเนินโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่และบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชายขอบ โดยไม่เสียค่าบริการเป็นเวลา 3 ปี นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2561 ใน 3,920 หมู่บ้าน จะมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยได้รับประโยชน์ใช้บริการฟรีประมาณ 520,000 ครัวเรือน คาดจะสามารถเพิ่มรายได้อีก 2,000 บาทต่อครัวเรือน เช่นการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์

นายณัฐวิทย์ ผลวัฒน์สุข กรรมการผู้จัดการและผู้ร่วมก่อตั้งเว็บไซต์ค้าออนไลน์ Lnw หรือเทพซ้อป กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีที่รัฐจะดำเนินการ โดยเห็นความเป็นไปได้ว่าหากจะให้ผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ชายขอบเข้าถึงการใช้อินเทอร์เน็ต อาจต้องจัดให้เป็นลักษณะศูนย์ที่ใช้อินเทอร์เน็ตของชุมชน หรือเรียกว่า คาเฟ่ชุมชน เพราะผู้มีรายได้น้อยบางคนยังขาดแคลนเรื่องอุปกรณ์ที่จะเข้าอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนค้าขายออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด เรื่องค้าขายออนไลน์เพื่อให้เป็นไปได้ ไม่ใช่แค่เรื่องการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตแต่ภาครัฐควรเข้าไปสนับสนุนให้ความรู้เรื่องการค้าออนไลน์อย่างครบวงจรด้วยตั้งแต่การขาย การจัดส่งสินค้าและการตลาด

ด้านนายณัฐวิทย์ พิศลยบุตร นักวิชาการ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) เปิดเผยถึงกรณีเดียวกันว่า ในยุคที่เทคโนโลยีก้าวไปอย่างรวดเร็ว ข้อมูลต่างๆ ในทุกมิติตอนนี้อยู่ที่อินเทอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่ โดยงานวิจัยจากเวสต์อีโคโนมิกฟอรัม (ดับบลิวอีเอฟ) เน้นย้ำเสมอว่า คนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตกว่าจะจะมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าคนที่เข้าไม่ถึง เพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่โครงการลักษณะนี้จะเกิดขึ้น เนื่องจากปัญหาส่วนหนึ่งของไทยคือการไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้

## และรัฐทำยาวช่วยลดเหลื่อมล้ำ

นายณัฐวิทย์กล่าวว่า เมื่อคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้แล้ว จะประสบความสำเร็จขนาดไหนนั้น หากบอกเป็นตัวเลขในทันทีคงเป็นเรื่องยาก เพราะขึ้นอยู่กับหลายๆ ปัจจัย โดยปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (ดิจิทัล ลิตเตอเรซี) หรือการใช้ประโยชน์จากความรู้ที่ได้จากอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้แล้วต้องคำนึงว่าคนจนสามารถเข้าถึงได้หรือไม่ และจะเชื่อมโยงได้ถึงไหน เพราะประโยชน์จากการใช้อินเทอร์เน็ตมีหลายมิติ ชั้นแรกสามารถรับรู้ข่าวสารได้เร็วตอบโต้ในชีวิต เช่น กลไกตลาด การเช็คราคาสินค้า ชั้นที่ 2 คือพื้นฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น การใช้ปุ๋ยที่เหมาะสม และชั้นที่ 3 คือการเชื่อมโยงกับตลาดโลก เช่นเดียวกับแพลตฟอร์มอาลีบาบา ลาซาด้า ซึ่งเชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พยายามจะผลักดันในจุดนี้ แต่จะไปได้ไกลขนาดไหน ถ้าเป็นไปได้จะเป็นก้าวกระโดดที่สำคัญที่จะลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้

“อีกประเด็นคือต้องคำนึงการใช้งานอีกด้านด้วย เพราะเหรียญมี 2 ด้าน อินเทอร์เน็ตไม่ได้มีเฉพาะข้อเท็จจริง อาจจะมีข้อมูลที่สื่อสารกันผิด เรื่องงมงาย เป็นต้น รวมถึงการยืนยันตัวตนทางอินเทอร์เน็ต เพราะฉะนั้นต้องคำนึงว่าจะควบคุมได้อย่างไร ไม่ให้เป็นช่องทางที่คนจนถูกเอารัดเอาเปรียบได้” นายณัฐวิทย์กล่าว

## ชานาเมินโครงการจ้างคนงานปรั้ง

กรณีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย โดยจะจ่ายเงินให้เกษตรกรในพื้นที่ 53 จังหวัดที่งดการทำนาปรั้งปี 2561 ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกินรายละ 15 ไร่ มีเป้าหมายลดการ

ปลูกข้าวลง 150,000 ไร่ โดยให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการขยายการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายของกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 647 ล้านบาท โครงการขยายการปลูกพืชปุ๋ยสด ของกรมพัฒนาที่ดิน วงเงิน 240 ล้านบาท และโครงการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ของกรมปศุสัตว์ วงเงิน 860 ล้านบาท แทนการปลูกข้าวเพื่อให้สมดุลกับความต้องการซื้อ ป้องกันปัญหาราคาข้าวตกต่ำนั้น

ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ จ.ชัยนาท เพื่อสอบถามข้อคิดเห็นชาวบ้านว่าโครงการและเงื่อนไขดังกล่าวชาวบ้านมีความเห็นอย่างไรนั้น นายธวัช ชูเจริญ ชาวนาใน ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท กล่าวว่า โครงการดังกล่าวหากเป็นการให้เงินเปล่าเพื่อองค์การฯ โดยจ่ายตามที่ลงทะเบียนเกษตรกร รายละไม่เกิน 15 ไร่ ก็น่าสนใจ เพราะชาวบ้านสามารถนำเงินจำนวนดังกล่าวมาใช้จ่ายชดเชยการขาดรายได้จากการทำนาปรังได้ แต่จะให้เอาเงิน 2,000 บาทต่อไร่ไปลงทุนปลูกพืชตามโครงการ ชาวบ้านจะไม่ได้อะไร จึงคิดว่าจะไม่สมัครเข้าร่วมโครงการนี้

นายสมบัติ สีสุก ชาวนา ต.อุตะเกา อ.มโนรมย์ กล่าวว่า คิดว่าชาวบ้านเองน่าจะไม่ได้คุ้มเหนื่อย เพราะการนำที่นาไปปลูกพืชไร่อย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เคยทดลองปลูกมาแล้ว พบว่าดินนาไม่เหมาะที่จะปลูกพืชไร่ เพราะพืชจะไม่เติบโต ผลผลิตไม่คุ้มการลงทุนทั้งเงินและเวลา ส่วนการปลูกพืชเพื่อเป็นปุ๋ยสด ชาวบ้านเองยังมองไม่ออกว่าจะได้ประโยชน์อะไรทำให้คุ้มเหนื่อยจากการร่วมโครงการ คิดว่าการทำนาปรังยังงั้นก็น่าจะมีรายได้คุ้มมากกว่า

### ยางสงขลาแนะให้ 44 แก้วการค้าวง

นายสุรเชษฐ บิลสัน ประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลา กล่าวว่า เรียกร้องให้รัฐบาลใช้มาตรการจริงจังกในการแก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำทั้งระบบ เป็นปัญหายืดเยื้อมานาน ชาวสวนยางได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง แม้รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะมีมาตรการในการช่วยเหลือชาวสวนยางออกมา แต่มองว่าเป็นประเด็นเดิมๆ ที่เคยพูดกันมาก่อนแล้ว โดยเฉพาะในเรื่องของการให้กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ หันมาใช้ยางพาราเพิ่มมาก

ขึ้นนั้น พูดกันมานานมาก แต่ในทางปฏิบัติไม่สามารถทำได้ ดังนั้นรัฐบาลอาจจะนำมาตรา 44 มาบังคับใช้ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม อย่างไรก็ตาม เกษตรกรชาวสวนยางใน จ.สงขลา มีความหวังและเชื่อว่านายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ จะมีความจริงใจและช่วยเหลือแก้ปัญหากับชาวสวนยาง รวมถึงเกษตรกรด้านอื่นๆ ได้

“เครือข่ายชาวสวนยางรายย่อยจังหวัดสงขลาและสมาพันธ์เกษตรกรจังหวัดสงขลา เตรียมเดินทางเข้ายื่นข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ปัญหาการค้ายางพาราตกต่ำทั้งระบบ ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาในปลายเดือนธันวาคม ทั้งในเรื่องของมาตรการระยะยาว รวมถึงการมีมาตรการดึงดูดให้เกษตรกรหันมาลดพื้นที่ปลูกยางและหันมาปลูกพืชอื่นแทน” นายสุรเชษฐกล่าว

### พณ.-เกษตรกรนัดทำแผนครบวงจร

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ จะเชิญนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมจัดทำแผนเร่งด่วนกับพาณิชย์จังหวัดเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในการผลักดันปัญหาการค้าสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ทั้งราคาขายพารา ปาล์ม, ข้าว, มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น ถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก หลังจากที่ผ่านมาต่างฝ่ายต่างแก้ปัญหา ทำให้ราคาสินค้าเกษตรไม่มั่นคง เบื้องต้นเน้นการส่งเสริมด้านพันธุ์พืช พื้นที่เพาะปลูก การทำเกษตรแปรรูป การสร้างแบรนด์สินค้า และการหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์ มีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่หากไม่มีการบูรณาการร่วมกันก็จะไปกันคนละทิศคนละทาง ช่วงที่ผ่านมาได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้ว จนในที่สุดจึงเป็นที่มาในการประชุมร่วมกันทั้งสองกระทรวง ดังนั้นมั่นใจว่าเมื่อมีการทำแผนและทำงานร่วมกัน จะช่วยผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรค่อยๆ ฟื้นตัวและอยู่ในระดับที่เกษตรกรค่อนข้างพอใจแน่นอน” นายสนธิรัตน์กล่าว

## กระจก 8 หน้า

## 3 รัฐมนตรีเกษตรฯได้उँปีก "สมคิด"

การขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรของ 3 รัฐมนตรี ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกในชีวิตเรียกว่าใหม่ถอดด้ามกันทั้ง 3 คนภายใต้उँปีกของรองนายกฯด้านเศรษฐกิจ "สมคิด จาตุศรีพิทักษ์" ถึงจะเป็นมือใหม่ในตำแหน่ง แต่ในด้านประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาแต่ละคนล้วนโชกโชนและเป็นการจัดวางขุนพลที่ค่อนข้างลงตัว

เริ่มจาก "กฤษฎา บุญราช" รว.เกษตรและสหกรณ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้คลุกคลีดีโมกับชาวบ้านและผ่านงานสายข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จึงรู้จักงานการพัฒนาในระดับพื้นที่เป็นอย่างดี ซึ่งปัญหาด้านการเกษตรจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องเข้าไปประสานงานแก้ไขในระดับพื้นที่

ส่วน "ลักษณ์ วานานวัช" รว.เกษตรฯอดีตผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) นานกว่า 7 ปี 7 เดือน ผ่านงานสนองนโยบายด้านการเกษตรของรัฐบาลมาจนเข้าใจกลไก อุปสรรคและข้อจำกัดในสินค้าเกษตรแต่ละตัวเป็นอย่างดี

แทบจะทุกรัฐบาลที่ผ่านมา การขับเคลื่อนนโยบายประชานิยมด้านเกษตรนั้น ธ.ก.ส.มักจะเป็นตัวเล็อกแรกที่ถูกหยิบมาเป็นเครื่องมือเดินเกมขับเคลื่อนนโยบาย รวมไปถึงนโยบายรับจํานำข้าวของรัฐบาล "ยิ่งลักษณ์" ก็เช่นกัน

ขณะที่ "วิวัฒน์ ศัลยกำธร" รว.เกษตรฯ หรือที่เรียกกันว่า "อาจารย์ยักษ์" ในฐานะที่เป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง ประชามูลนิธิกิจกรรมธรรมชาติผู้ช้ของแนวทางการใช้ศาสตร์พระราชาศาสตร์พอเพียง จนเห็นผลสัมฤทธิ์เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของคนทั่วไป

ทั้ง 3 คน นอกจากจะมีความรู้ความเข้าใจงานที่จะนำมาใช้เพื่อพัฒนางานการเกษตรแบบที่ไม่ต้องมาเสียเวลาเรียนรู้กันแล้ว ยังเป็นนักประสานสิบทิศทั้งหน่วยงานภายในสังกัดและหน่วยงานภายนอกอย่างกระทรวงพาณิชย์ ที่สำคัญยังอยู่ภายใต้สังกัด "กุมเฮียว-ดร.สมคิด" ด้วยแล้ว จึงหลบเหลี่ยมที่จะขบกันในการทำงาน กลายเป็นกงล้อที่หมุนไปในทิศทางเดียวกัน

ด้วยเวลาที่รัฐบาลต้องเร่งสร้างผลงานในช่วงโค้งสุดท้ายที่เหลืออีกประมาณ 1 ปี จะด้วยเหตุผลเพื่อปูทางอนาคตทางการเมืองหรือไม่ก็ตาม แต่การขับเคลื่อนงานครั้งนี้เดิมพันด้วยการล้างคณจนให้หมดประเทศโดยพุ่งเป้าไปที่เกษตรกร ซึ่งเป็นคนจนกลุ่มใหญ่ที่สุดของประเทศ

เริ่มต้นงานแรกด้วยการเสนอ 8 มาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาหาราคายางพารา เน้นการลดปริมาณยางในตลาด อีกเรื่องคือ มาตรการลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังหลังจากที่พบว่า ปีนี้น้ำท่าดี ชาวนาจะแห่ปลูกข้าวนาปรังเพิ่ม จากที่คาดว่าจะปลูกกัน 11.65 ล้านไร่ กลับเพิ่มเป็น 13.6 ล้านไร่ จึงต้องขยายมาตรการจูงใจเพิ่มขึ้น จากเดิมมีเป้าหมายลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง 1.05 ล้านไร่ เพิ่มอีก 900,000 ไร่ เป็น 1.95 ล้านไร่ ใช้งบประมาณเพิ่มอีก 1,687 ล้านบาท

ทั้งเรื่องยางและข้าวข้างต้น ทางกระทรวงเกษตรฯทำได้รวดเร็วแบบไม่ต้องรำลึก ไม่ต้องตกแต่งทำห้องใหม่ ดูถูกช้ดูยามให้เสียเวลาเหมือนที่นักการเมืองชอบทำกัน

เวลาที่เหลือในการทำงานไม่สำคัญเท่ากับว่าใช้เวลาที่มีอยู่ทำอะไรและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล ถูกทิศทางแค่ไหน ที่สำคัญการสร้างควมยั่งยืนด้านรายได้ให้ภาคเกษตร โดยโยกกับด้านการท่องเที่ยวชุมชน และการใช้ระบบการค้าออนไลน์มาช่วยภาคเกษตร ยังมีช่องว่างให้ทำได้อีกมาก ก็หวังเช่นกันว่าจะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้.

คนชายขอบ